



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๑(๑๓) /พิเศษ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จึงขอโปรดลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสยาม รามคล้าย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายศิริรัฐ ทัตบุญยกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี
งบประมาณ 2565 หน่วยงานในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค

patcharinbow26@gmail.com สลับบัญชี



*จำเป็น

อีเมล *

patcharinbow26@gmail.com

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัด *

นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน *

โรงพยาบาลชุมชน




ถัดไป

ล้างแบบฟอร์ม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาล้วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ 2565 หน่วยงานในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค

แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล้วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นี้ไม่รับคำตอบแล้ว
โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดความผิดพลาด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี: ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ: การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต รายละเอียด ๑.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Link ภายนอก: rbh.go.th หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายสยาม รามคัลชัย) นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นายพงศ์วิศ พิบูลย์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕	